



SWEETBEE TRAVEL CO.,LTD. TAT License 11/06620
148/3 Soi Sassana5, Rama6 Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400

094-3248008, 02-278-3064

sweetbeetravel@yahoo.com



www.sweetbeetravels.com

sweetbeetravel2

แพ็คเกจเที่ยวฮ่องกงแบบส่วนตัว 4 วัน 3 คืน

เดินทางได้ถึง กันยายน 67 บินกับ HONGKONG AIRLINES



วัน	โปรแกรมการเดินทาง	อาหาร
วันที่ 1	<p>สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฮ่องกง - รถส่วนตัวรับจากสนามบินส่งโรงแรม - อิสระท่องเที่ยว</p> <p>*ใช้รถแบบ One Way Transfer 1 เที่ยว</p> <p>มีเฉพาะคนขับรถ ไม่มีไกด์ รถรับภายในเวลา 08:00 น. - 22:00 น.</p>	-
วันที่ 2	<p>รถส่วนตัวรับจากโรงแรม - มีไกด์ไทย พาเที่ยวชิตีทาวน์</p> <p>อิสระเลือกวัดได้ 3 วัด จาก 11 วัด รายการดังนี้</p> <p>ฝั่งเกาะฮ่องกง Hong Kong Island</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์ Repulse Bay [โชคกลาง อายุยืน ขอลูก] 2. วัดหมั่นโหมว Man Mo Temple [ความรู้ การเรียน] 3. วัดหลินฟ้า Lin Fa Temple [โชคกลาง แก้ปีชง] <p>ฝั่งเกาะเกาลูน Kowloon & New Territory</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่เงินฮองฮัม Kwun Yam Temple Hung Hom [โชคกลาง เงินทอง] 5. วัดหลงโหมว Lung Mo Temple To Kwa Wan [ไหว้แม่มังกร โชคกลาง] 6. วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินฮั่ว Tin Hau Temple Yau Ma Tei [เดินทางปลอดภัย โชคดี] 7. วัดปักไต้ Pak Tai Temple Hung Hom [แก้ดวงชะตา ปีชง] 8. วัดกวนอู Kwan Tai Temple Sham Shui Po [ธุรกิจ บริวาร การปกครอง] 9. วัดนาจา Na Tcha Temple Sham Shui Po [ธุรกิจ ความสัมพันธ์] 10. วัดหวังต้าเซียน Wong Tai Sin Temple [สุขภาพ เนื่อคู่] 11. วัดแซงทมิฬ Che Kung Temple Sha Tin [เสริมบารมี แก้ชง เงินทอง] <p>- จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ศูนย์ห้างหรูจ๊วย</p> <p>- นั่งกระเช้าของปิง (รวมค่าขึ้นกระเช้า ไป-กลับ แบบธรรมดา)</p> <p>- อิสระช้อปปิ้งที่ห้าง Citygate Outlets</p> <p>*ใช้รถแบบ 6 ชั่วโมง โดยเริ่มนับจากเวลานัดหมาย</p> <p>ไกด์จะส่งท่านที่จุดขึ้นกระเช้า (รับตัวขึ้นกระเช้าจากไกด์) - อิสระช้อปปิ้งที่ห้าง Citygate Outlets และเดินทางกลับโรงแรมด้วยตัวเอง</p>	-

โปรโมชั่น !

**เดินทางภายใน 30 มิ.ย. นี้
รับฟรี Jenny Cookie 1 กล่อง**

วันที่ 3	อิสระท่องเที่ยวเต็มวันด้วยตนเอง ไม่มีรถบริการในวันนี้ *สามารถสลับวันขีตี้ัวร์มาวันนี้ หรือซื้อบัตรไปดิสนีย์แลนด์ได้		-
วันที่ 4	อิสระท่องเที่ยว - รถส่วนตัวรับจากโรงแรม - สนามบินฮ่องกง - สนามบินสุวรรณภูมิ *ใช้รถแบบ One Way Transfer มีเฉพาะคนขับรถ ไม่มีไกด์ รถรับภายในเวลา 08:00 น. - 22:00 น.		-
HOTEL	เลือกพัก 3 โรงแรม ใจกลางเมือง รายละเอียดท้ายเอกสาร		
จำนวน	4 ท่านขึ้นไป	VEHICLE	รถส่วนตัว ALPHARD / MINIBUS
สายการบิน	HONGKONG AIRLINES - รวมโหลดกระเป๋า 20 กก. – บริการขนมปังและเครื่องดื่มบนเครื่อง		
หากต้องการเดินทางด้วยสายการบิน Full Service อื่นๆ สามารถสอบถามและทำราคาได้ค่ะ			
ราคาแพ็คเกจเริ่มต้น 16,200 บาท			

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอินที่เคาเตอร์สายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ ตามเวลาเที่ยวบินที่ท่านเลือก โดยท่านจะได้รับบริการโหลดน้ำหนักกระเป๋าท่านละไม่เกิน 20 กก. และ บริการขนมปัง เครื่องดื่มบนเครื่อง

รบกวนเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิก่อนถึงเวลาเครื่องออกล่วงหน้า 3 ชั่วโมง ท่านสามารถเลือกเที่ยวบินได้ตามตารางด้านล่างนี้

เที่ยวบิน	เส้นทาง	เวลาออก	เวลาถึง
HX780	BKK-HKG	02:00	05:55
HX762	BKK-HKG	03:20	07:05
HX764	BKK-HKG	04:20	08:05
HX776	BKK-HKG	15:10	19:10
HX766	BKK-HKG	20:10	23:50

เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง ด้วยเที่ยวบินที่ท่านเลือก หลังจากที่ท่านผ่านขั้นตอนทางศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถมารับท่านเพื่อเดินทางสู่โรงแรม (ท่านสามารถเลือกโรงแรมได้ตามตารางท้ายเอกสาร) โดยจะเป็นรถตู้ ALPHARD หรือ Minibus ตามจำนวนผู้เดินทาง

สำหรับลูกค้าที่เดินทางถึงสนามบินก่อนเวลา 08:00 น. รบกวนลูกค้านั่งรอในจุดที่มีที่นั่ง เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่จะเริ่มบริการรับลูกค้าเวลา 08:00 น.

หลังจากเดินทางถึงโรงแรมแล้ว ให้ท่านเช็คอินเข้าที่พัก และท่านสามารถฝากกระเป๋าไว้ที่ล็อบบี้ของโรงแรม หากโรงแรมแจ้งว่ายังไม่ถึงเวลาเช็คอิน จากนั้นอิสระท่องเที่ยวเมืองฮ่องกง (สามารถซื้อบัตรเพื่อไปเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ได้ โดยสอบถามราคาได้จากทางบริษัท) อิสระรับประทานอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทางโรงแรมอาจมีการเรียกเก็บค่ามัดจำห้องพักจากท่าน เพื่อเป็นการประกันกรณีห้องพักเสียหายหรือท่านเครื่องคืมในตู้เย็น ท่านสามารถชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตได้

- ใช้รถแบบ One Way Transfer 1 เที่ยว พร้อมคนขับรถ - ไม่มีไกด์

วันที่ 2

หลังรับประทานอาหารเช้า (ราคาแพ็คเกจไม่รวมค่าอาหารเช้า ณ โรงแรม) รถมารับท่านตามเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางท่องเที่ยวเกาะฮ่องกงด้วยรถส่วนตัว

โดยท่านสามารถเลือกวัดที่ต้องการไปได้ 3 วัด จากทั้งหมด 11 วัด ดังนี้ โดยแบ่งเป็น 2 ฝั่ง

ฝั่งเกาะฮ่องกง Hong Kong Island และ ฝั่งเกาะเกาลูน Kowloon & New Territory

ฝั่งเกาะฮ่องกง Hong Kong Island

1. **เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์ Repulse Bay** เพื่อนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าโชคลาภ และ เทวรูป เทพเจ้าต่างๆ ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ชายทะเลของ Hong Kong หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้เป็นหาดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่ชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยว และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่อง โดยจะมีผู้คนมานมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เป็นสิริมงคลต่อไป นอกจากนี้จะมีการข้ามสะพานต่ออายุเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี



2. **วัดหมั่นโหมว Man Mo Temple** เป็นวัดที่มีอยู่หลายสาขาทั่วฮ่องกงและทั่วประเทศจีน สำหรับสักการะบูชาเทพเหวินซางตั้งจวิน (Man) เทพแห่งตัวอักษรเป็นเทพด้านบู้ และ เทพเจ้ากวนอู (Mo) เทพแห่งสงครามเป็นเทพด้านบู้ เป็นที่นิยมของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งนิยมกันมาตั้งแต่ในอดีตที่ผู้ต้องการสอบจอหงวนมักจะมากราบไหว้ขอพรกัน



3. **วัดหลินฟ้า Lin Fa Temple** เป็นวัดจีนที่ประดิษฐานองค์ข้อยสั้น เทพเจ้าโชคลาภสายนรก ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในการประทานพรด้านโชคลาภและเสียงดวง ชาวฮ่องกงจึงนิยมไปไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมาก



ฝั่งเกาะเกาลูน Kowloon & New Territory

4. **วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่เงินฮองฮัม Kwun Yam Temple Hung Hom** ในปี พ.ศ. 2452 (ค.ศ.1909) ได้มีการสร้างถนนขึ้นเพื่อเชื่อมต่อสุขฮอมกับจิมซาจุย และเมืองเกาลูน ขณะที่คนงานก่อสร้างกำลังขุดในพื้นที่ที่เป็นเนินเขาปรากฏว่ามีน้ำสีแดงไหลออกมาจากพื้นดิน ลือกันว่าเป็นเส้นเลือดของมังกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวถูกฉีกขาดเนื่องจากการก่อสร้างขุดเจาะ คนงานเกิดกลัวที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนต่อ ถึงแม้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าสีของน้ำเป็นผลมาจากการสะสมของกำมะถันและปรอทในดิน แต่คนงานยังคงกังวล จึงเกิดการบริจาคเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นมา ด้วยความเชื่อว่ามี เจ้าแม่กวนอิมจะสามารถช่วยให้พวกเขาปลอดภัยจากภัยพิบัติอันตรายต่างๆ



5. **วัดหล่งโหมว Lung Mo Temple To Kwa Wan** หรือ วัดมารดามังกร เป็นวัดที่มีประวัติมายาวนานกว่า 40 ปี จุดเด่นของวัดนี้คือ มังกรเขียว ที่มีความเชื่อกันว่าถ้าได้มาสักการะที่วัดแห่งนี้ จะนำพาโชคลาภมาให้ ซึ่งเป็นอีกวัดยอดนิยมของชาวฮ่องกง



6. **วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินฮั่ว Tin Hau Temple Yau Ma Tei** วัดเจ้าแม่ทับทิม เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งฝั่งฮ่องกง โดยองค์ที่ประดิษฐานด้านในนั้นเป็นองค์เจ้าแม่ทับทิม องค์เดียวกันกับทางวัดอามา และ วัดริมน้ำ โดยวัดทินฮั่วนี้ได้ตั้งอยู่บริเวณ เยา มา เต(Yau Ma Tei Station) สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อเจ้าแม่ทับทิม เทพเจ้าแห่งท้องทะเลที่คอยบรรดาลทรัพย์และปกป้องชาวประมงให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา



7. **วัดปักไท Pak Tai Temple** เป็นวัดในลัทธิเต๋าโบราณ โดยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในฮ่องกงเลยทีเดียวว่าได้ สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1783 จากชุมชนชาวประมงของเกาะ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นเกียรติแก่ปักไท หรือที่รู้จักกันในชื่อ "ราชาแห่งภาคเหนือ" ซึ่งเป็นผู้พิทักษ์และเทพผู้อุปถัมภ์ ส่วนภายในของตัวอาคารนั้น จะประดับประดาด้วยกระเบื้องหลังคาเซรามิกสีสดใสไสมากมาย และมีมังกรสีเขียวและสีทองสองตัว ยืนเฝ้ายามอยู่ตามแนวสันของหลังคา



8. **วัดกวนอู Kwan Tai Temple Sham Shui Po** เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์อันเลื่องชื่อ ถือว่าเป็นวัดแห่งเดียวในเขตเกาลูน ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้ากวนอู ซึ่งท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม โดยศาลเจ้าพ่อกวนอูแห่งนี้ ผู้ที่มาไหว้สักการะจะนิยมขอพรเรื่องธุรกิจและบิรวาร เนื่องจากว่า เจ้าพ่อกวนอู เป็นเทพเจ้าที่รักษาคำพูดด้วยชีวิต รักคุณธรรม ซื่อสัตย์ ช่วยปกป้องสิ่งเลวร้าย อันตรายต่าง ๆ และช่วยเสริมอำนาจบารมีในการปกครอง ท่านมีจิตใจมั่นคงตั้งขุนเขา มีสติปัญญาเป็นเลิศ และไม่ประมาท



9. **วัดนาจา Na Tcha Temple Sham Shui Po** เป็นที่รวมของเทพเจ้าหลายพระองค์ตั้งอยู่ในย่านซัมซุยโป ซึ่งเป็นย่านค้าส่งของฮ่องกง สำหรับท่านที่อยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่ก็จะมาขอพรที่นี่ ส่วนท่านที่มีคนปองร้ายคิดไม่ดีก็มากกราบไหว้ขอพรกับเทพลิวหย่น เพื่อให้คนที่คิดร้ายกลายเป็นดี ท่านใดที่ครอบครัวมีปัญหาทะเลาะกัน ก็จะมีเทพเจ้ากำฟ้าเหลืองเหลือง ซึ่งตรงกับภาษาไทยว่า เจ้าแม่ดอกทอง เพื่อให้ครอบครัวกลับมารักกันดังเดิม



10. **วัดหวังต้าเซียน Wong Tai Sin Temple** วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาผู้เจ็บไข้ได้ป่วย นอกจากนี้ที่วัดนี้ยังมีทางขึ้นที่มีลักษณะที่ถูกต้องตามฮวงจุ้ย คือเหมือนทางขึ้นมังกร และที่วัดแห่งนี้ยังมีรูปปั้นนักขัตต ให้ท่านได้ขอพรกับเทพประจำปีนักษัตรประจำปีเกิดของแต่ละท่าน



11. **วัดแซกงหมิว Chekung Temple Sha Tin** ซึ่งเป็นวัดที่คนฮ่องกงให้ความนับถือกันอย่างมากมาเป็นเวลากว่า 400 ปี วัดนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เรื่องทรัพย์สิน เงินทอง โดยมีเจ้าพ่อแซกง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งที่วัดแห่งนี้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน หรือปีใหม่ของคนจีนจะมีผู้คนมาขอพร และรับของที่ระลึกมงคลจากทางวัดเป็นจำนวนมาก เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมบารมี แก่ปีชง และให้โชคดีตลอดไป



หลังจากนำท่านเที่ยวชมวัด 3 แห่งที่ท่านเลือกแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทาง **เยี่ยมชมศูนย์กังหันจิ๋วเวอรี่นำโชค** ที่ขึ้นชื่อของเกาะฮ่องกง ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องรางนำโชคของคนฮ่องกงและให้ความเชื่อถือเป็นจำนวนมากอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **กระเช้านองปิง (รวมค่ากระเช้าไป-กลับ แบบธรรมดา)** **สามารถอัพเกรดเป็นกระเช้าแบบคริสตัลใส ขาเดียวหรือทั้งสองขาได้ สอบถามราคาเพิ่มเติมได้จากบริษัท อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญของเกาะฮ่องกง ที่เวลามาฮ่องกงทุกคนต้องแวะมา กระเช้านองปิงแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นกระเช้าชมวิวที่ยาวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ใช้เวลาขึ้นจากข้างล่างไปยังข้างบนประมาณ 30 นาที ซึ่งระหว่างการนั่งกระเช้าท่านจะสามารถชมความสวยงามของทัศนียภาพโดยรอบ ทั้งอ่าวฮ่องกง และ สนามบินฮ่องกงได้อย่างสวยงาม และเมื่อถึงบนยอด นำท่านชมความสวยงามของหมู่บ้านนองปิง

และให้ท่านได้ไหว้พระขอพรกับพระใหญ่ **วัดโป้หลิน** ซึ่งตั้งอยู่ข้างบนของนองปิง โดยความเชื่อที่จะทำให้การงานก้าวหน้าชีวิตยั่งยืน ไม่เจ็บไม่ป่วย



ท่านสามารถเดินทางสู่ **Citygates Outlet Mall** อีลีวีทอปปี้งสินค้านานาชนิดมากมายหลากหลายแบรนด์ที่ขนมาลดราคา ทั้งรองเท้า เสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา และเครื่องประดับมากมาย ทั้ง NIKE, ADIDAS, ROOTS, PUMA, BALLY, AX, AIIZ, DKNY, CK, CROCS หรือ Supermarket ชั้นใต้ดินให้ท่านได้เลือกซื้อขนมนำเข้ามามากมาย



รถและโกคาร์ทจะบริการส่งท่านถึง ณ จุดจำหน่ายตัวขึ้นกระเช้าของปี้ง (รับตัวขึ้นกระเช้าจากโกคาร์ท) จากนั้นให้ท่านอีลีวีทอปปี้งและ เดินทางกลับที่พักได้ด้วยตนเอง

****สามารถให้รถมารับกลับโรงแรมได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สอบถามได้ค่ะ**

อีลีวีทอปปี้งรับประทานอาหารกลางวัน รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

หมายเหตุ : ชิตตี้ทัวร์เต็มวันนี้ สามารถกลับไปอยู่ในวันที่ 3 ได้ค่ะ

- ใช้รถส่วนตัว 6 ชั่วโมง พร้อมคนขับรถและโกคาร์ท โดยเริ่มนับจากเวลานัดหมาย

วันที่ 3

หลังรับประทานอาหารเช้า (ราคาแพ็คเกจไม่รวมค่าอาหารเช้า ณ โรงแรม) ให้ท่านอีลีวีทอปปี้งท่องเที่ยวด้วยตนเอง ตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถซื้อบัตรเข้าฮองกงดิสนีย์แลนด์เพิ่มได้ สอบถามราคาได้จากทางบริษัท

และ ท่านสามารถสลับวันพาเที่ยวชิตตี้ทัวร์มาเป็นวันนี้ได้

อีลีวีทอปปี้งรับประทานอาหารกลางวัน รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

- ไม่มีรถ และ ไม่มีโกคาร์ทบริการในวันนี้

วันที่ 4

หลังรับประทานอาหารเช้า (ราคาแพ็คเกจไม่รวมค่าอาหารเช้า ณ โรงแรม) ให้ท่านเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม และสามารถฝากกระเป๋าไว้ที่ล็อบบี้ของโรงแรมได้

ให้ท่านอีลีวีทอปปี้งเที่ยวตามอัธยาศัย กับย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของฝั่งเกาลูน ไม่ว่าจะช้อปปิ้ง ณ จิมซาจู้ ถนนนาธาน หรือ สามารถเลือกนั่งรถไฟใต้ดินตลอดอ่าววิคตอเรียฝั่งฮองกงอย่าง ย่านเซ็นทรัล, หว่านไจ้ และ อีกรมากมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา และแนะนำวางแผนการเดินทางได้ จนถึงเวลาอันสมควร รถมารับท่านตามเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบินเช็กและฝากกระเป๋า

ให้ท่านเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินฮองกงแอร์ไลน์ น้ำหนักกระเป๋าโหลดท่านละ 20 กก. บริการขนมัมปัง เครื่องดื่มบนเครื่อง

เดินทางออกจากสนามบินเช็กแลปก็ออก ประเทศฮ่องกง โดยท่านสามารถเลือกเที่ยวบินได้ตามตารางด้านล่างนี้

เที่ยวบิน	เส้นทาง	เวลาออก	เวลาถึง
HX775	HKG-BKK	12:05	14:10
HX765	HKG-BKK	16:55	19:10
HX779	HKG-BKK	22:55	00:45 +1 วัน
HX761	HKG-BKK	23:50	01:50 +1 วัน

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ


- ใช้รถแบบ One Way Transfer 1 เที่ยว พร้อมคนขับรถ - ไม่มีไกด์

ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ทางฮ่องกงได้กำหนดให้โรงแรมทุกโรงแรมดำเนินการตามกฎหมายควบคุมการใช้พลาสติก โดยเฉพาะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว ไม่ว่าจะ เป็น Amenities ต่างๆ ในโรงแรม และ ถ้วย ชาม ช้อนพลาสติก ดังนั้น ที่โรงแรมทุกแห่ง จะงดแจกแประงสีฟัน หวี หมวกอาบน้ำ ขวดสบู่ ขวดน้ำดื่มพลาสติก ต่างๆ ในโรงแรม

ท่านสามารถเลือกโรงแรมได้ตามตารางด้านล่างนี้

หรือหากสนใจพักโรงแรมไหนแจ้งได้นะคะ ทำราคาให้ได้ค่ะ

ครบ 4 ท่าน ออกเดินทางได้เลย ไม่ต้องรอกู้ปเต็ม

โรงแรม	ช่วงวันเดินทาง	ผู้ใหญ่	เด็ก ไม่มีเตียง อายุ 3-11 ปี
1. Silka Seaview Hotel (3 ดาว)	1-31 มีนาคม 67	16,700 บาท	11,000 บาท
	พักคืนวันศุกร์ เพิ่มท่านละ 250 บาท/คน/คืน , คืนวันเสาร์ เพิ่มท่านละ 500 บาท/คน/คืน วันที่ 29-31 มี.ค. 67 เพิ่มท่านละ 500 บาท/คน/คืน		
	1 เมษายน – 30 มิถุนายน 67	16,200 บาท	11,500 บาท
	พักคืนวันศุกร์ เพิ่มท่านละ 250 บาท/คน/คืน , คืนวันเสาร์ เพิ่มท่านละ 500 บาท/คน/คืน วันที่ 5-7, 19-22, 26-30 เมษายน เพิ่มท่านละ 250 บาท/คน/คืน, วันที่ 12-15 เมษายน เพิ่มท่านละ 700 บาท/คน/คืน วันที่ 1-4 พฤษภาคม เพิ่มท่านละ 500 บาท/คน/คืน		
<ul style="list-style-type: none">● ห้องพัก 1 ห้อง พักห้องละ 2 ท่าน ไม่รวมอาหารเช้า● ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถท่านละ 30 HKD			
			
STANDARD ROOM 10 ตร.ม.			

โรงแรม	ช่วงวันเดินทาง	ผู้ใหญ่	เด็ก ไม่มีเตียง อายุ 3-11 ปี
2. The Kowloon Hotel (4 ดาว)	1-31 มีนาคม 67	19,500 บาท	11,000 บาท
	พักคืนวันศุกร์ เพิ่มท่านละ 700 บาท/คน/คืน, พักคืนวันเสาร์ เพิ่มท่านละ 950 บาท/คน/คืน		
	1-30 เมษายน 67 13-30 กันยายน 67	20,000 บาท	11,500 บาท
	พักคืนวันศุกร์,เสาร์ เพิ่มท่านละ 500 บาท/คน/คืน วันที่ 12-14, 26-28 เมษายน เพิ่มท่านละ 500 บาท/คน/คืน วันที่ 17-19 กันยายน เพิ่มท่านละ 700 บาท/คน/คืน		
	1 พฤษภาคม – 11 กรกฎาคม 67	19,500 บาท	11,500 บาท
	พักคืนวันศุกร์และเสาร์ เพิ่มท่านละ 500 บาท/คน/คืน วันที่ 1-4 พฤษภาคม เพิ่มท่านละ 500 บาท/คน/คืน		
	12 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 67	20,500 บาท	11,500 บาท
	พักคืนวันศุกร์และเสาร์ เพิ่มท่านละ 500 บาท/คน/คืน		
	25 สิงหาคม – 12 กันยายน 67	19,800 บาท	11,500 บาท
พักคืนวันศุกร์และเสาร์ เพิ่มท่านละ 500 บาท/คน/คืน			

- ห้องพัก 1 ห้อง พักห้องละ 2 ท่าน ไม่รวมอาหารเช้า
- ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถท่านละ 30 HKD



DELUXE ROOM 21 ตร.ม.

โรงแรม	ช่วงวันเดินทาง	ผู้ใหญ่	เด็ก ไม่มีเตียง อายุ 3-11 ปี
3. MIRA Hotel (5 ดาว)	1 พฤษภาคม – 11 กรกฎาคม 67	21,500 บาท	11,500 บาท
	พักคืนวันศุกร์, เสาร์ เพิ่มท่านละ 500 บาท/คน/คืน		
	12 กรกฎาคม – 1 กันยายน 67	22,700 บาท	11,500 บาท
	พักคืนวันศุกร์, เสาร์ เพิ่มท่านละ 500 บาท/คน/คืน		
	2 – 30 กันยายน 67	23,700 บาท	11,500 บาท
	พักคืนวันศุกร์และเสาร์ เพิ่มท่านละ 500 บาท/คน/คืน วันที่ 2-5 กันยายน เพิ่มท่านละ 300 บาท/คน/คืน วันที่ 17-22 กันยายน และ 29-30 กันยายน เพิ่มท่านละ 800 บาท/คน/คืน		

- ห้องพัก 1 ห้อง พักห้องละ 2 ท่าน ไม่รวมอาหารเช้า
- ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถท่านละ 30 HKD



ห้อง CITY ROOM ขนาด 27 ตร.ม.

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้นโดยบริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

**** Sweetbee Travel มีประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการรักษา กรณีติดเชื้อโควิด 19 จำหน่ายในราคาท่านละ 420 บาท**

ราคานี้รวม

- ค่าตัวเครื่องบินราคาโปรโมชั่นไป-กลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
- บริการโหลดสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
- บริการขนมัมและเครื่องตีบนเครื่อง
- ค่ารถเดินทาง และ ค่าธรรมเนียมทางด่วนและจุดจอดรถตามสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าคนขับรถ และ ค่าไกด์ท้องถิ่น
- ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน
- ซิตีทัวร์ฮ่องกง พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดไทยครึ่งวัน

ราคานี้ไม่รวม

- ค่าอาหารเช้าโรงแรม สามารถสอบถามเพิ่มได้ค่ะ
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 30 เหรียญ

- ค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักล้าง
- ค่าประกันการเดินทาง และ ค่าคุ้มครองกรณีติดเชื้อโควิด 19
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษี 7% สำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรที่ต้องการที่นำไปหักเป็นค่าใช้จ่าย
- ค่ามัดจำห้องพักที่โรงแรมอาจมีการเรียกเก็บ และ จะคืนให้ท่านเมื่อถึงวันเช็คอินเข้าที่